



ที่ ลป ๐๘๑๙/ ๓๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ
ถนนขุนวัง ลป ๕๒๑๔๐

๓) มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมรูปถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการและสรุปผลการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ จันตะมะ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอวังเหนือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โทร. /โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๙๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	S Kms.
๒	นางสาวสุพรรณิ วังแวง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	สุพรรณิ
๓	นายกมลศักดิ์ สุธะลังกา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กมลศักดิ์
๔	นายสุรกานต์ คำมงคล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	สุรกานต์

การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	เป้าหมายขยายผล ดำเนินการเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน	
๒	การดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยแอปพลิเคชัน (ThaiID) หรือไทยดี	เพื่อยกระดับการบริการประชาชนในการธุรกรรมต่างๆ อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐยุคดิจิทัล แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทราบและปฏิบัติ พร้อมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	
๓	การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอก รักราชกัญญา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	รายงานยอดจำหน่าย “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้ กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน เม.ย. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมฯ	
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ ให้ จังหวัดตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระในระบบ SARA เป็นประจำ จังหวัดออกแบบและพัฒนากระบวนการลด หนี้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ดำเนินการตาม มาตรการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง	
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต	พัฒนาพื้นที่ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ และปลูกพืชให้ เหมาะสมกับพื้นที่ จัดหลักสูตรการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรให้กับชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานในแปลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่และเครือข่ายทุกระดับ	
๖	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ให้จังหวัดวางแผนบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จตามห้วง ระยะเวลา ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด	

๗	การดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เน้นย้ำให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือ กำชับให้ทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูล ข้อค้นพบตามความเป็นจริง	
---	--	---	--